



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๐๑	นายกนกศักดิ์ สุรางคนางค์
๐๐๐๕	นายสมภาพ แดงเตี้ย
๐๐๐๖	นางสาววิภาวรรณ หมานบุญ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ ๑) การคิดวิเคราะห์ ๒) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ ๓) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการพัฒนา website	วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส

/ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.....

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเกณฑ์การตัดสิน และตามลำดับคะแนนสูงสุด ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาสและ ทาง <http://narathiwat.cad.go.th>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๕. หากมาจากหลังจากเวลา ๐๙.๐๐ น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๖. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเบญจภรณ์ ทองแดง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส